



ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
เรื่อง พนักงานราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๒๗๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ได้กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเฉลิมพงษ์ สุขคนธผล)

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

บัญชีรายชื่อพนักงานราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก

รอบการประเมิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

รอบ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

<b>ระดับดีเด่น</b>	นายภูวนัย	ช่วยบำรุง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
	นางสาวนุชนารถ	จิตซุ่ม	นักวิชาการพัสดุ
	นายกฤษดา	บัวศรี	นักวิชาการพัสดุ
	นายณรงค์ฤทธิ์	คำอ่อน	นายช่างเทคนิค
	นายอรรถวุฒิ	แก้วอินทร์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
	นางสาวพัฒน์นรี	โชติธันพัฒน์	นักวิชาการสถิติ
	นางทัศนีย์	ไชยโคต	นักทรัพยากรบุคคล
	นางปวีตรา	ถิ่นลิพอน	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
	นางกุลรดี	สมบูรณ์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
	นางสาวสุพิน	ทันนิกร	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
	นางจิราพรรณ	สุขสวัสดิ์	นักทรัพยากรบุคคล
	นายโอฬาร	จินตโกศล	นิติกร
	น.ส.วรวรรณ	ตันสกุล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
	นายสุรัชัย	ชูจิตต์	นายช่างเทคนิค
	นางอรอุมา	บินอัครรามาน	นักประชาสัมพันธ์
	นายธเนศพล	อินขลิบ	นักสังคมสงเคราะห์
<b>ระดับดีมาก</b>	นางสาวสุชาดา	ดีบุกสุขลาภ	นักวิชาการเงินและบัญชี
	นายมานะ	ใจหลัก	นายช่างเทคนิค
	นางมณฑนา	เลาวณาภิบาล	นักจัดการงานทั่วไป
	นายทวีศักดิ์	ปราบทุกข์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
	นายอภิชัย	พิรเศรษฐ์กุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
	นางอัจฉราภรณ์	มะลิจันทร์	นักวิชาการเงินและบัญชี
	นายกิตติโชค	สิงสันจิตร	นายช่างเทคนิค
	นางสาวสุพนิดา	ทองสมบัติ	นักวิชาการสถิติ
	นายวันณะ	โล่ห์แก้ว	นักวิชาการพัสดุ
	นางเบญจมาศ	เพชรจรัส	เจ้าพนักงานธุรการ
	นางสาวอรวรรณ	ชันจ่าง	นักวิชาการสถิติ